

คู่มือออนไลน์

(3 ตุลาคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่ห้ามค้าประกัน ห้ามกู้ยืมเงิน และห้ามเล่นแชร์

สวัสดิ์ศึรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “บุญมา” เกิดวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2495 เวลา 12.50 น. กรุงเทพฯ เพศชาย

พื้นชะตาเดิมของคุณบุญมานั้น เมื่อวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ภารตะ ก็ต้องบอกว่าเป็นดวงชะตาที่ดีดวงหนึ่ง เพราะได้โยคเกณฑ์ที่ดีหลายโยค

โยคที่หนึ่งเราเรียกว่า คชเกสรโยค ซึ่งจะทำให้คุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา มักจะได้โชคลาภจากผู้หญิง การติดต่อทำงานหากติดต่อกับบุคคลเพศหญิงก็จะให้ผลที่ดีกว่าติดต่อกับเพศชาย

แต่ก็น่าเสียดายว่า ดาวจันทร์(๒)มีความอ่อนแอจนเป็นตัวขัดขวางทำให้โยคเกณฑ์ที่วานนี้มีปัญหาไม่อาจจะแสดงออกได้ได้อย่างเต็มที่

ในขณะที่พุธ(๔)และศุกร์(๖)ก็ทำโยคเกณฑ์ที่ดีมากโยคเกณฑ์หนึ่งในเรื่องงาน และ เรื่องเจ้านาย แต่ก็น่าเสียดายว่า ก็มีดาวอาทิตย์(๑)ที่อ่อนแอเช่นกันเข้ามาขัด ทำให้โยคไม่อาจแสดงอำนาจของมันออกมาได้เต็มที่ หรือ อาจจะแสดงผลร้ายด้วยซ้ำ

คำถามแรก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สถานภาพทางการเงินจะยากจน หรือ จะมีฐานะการเงินที่มั่นคงขึ้นในช่วงเวลาไหนบ้าง

ในช่วงประมาณ 10 ปีเศษที่ผ่านมา ดวงชะตาของคุณบุญมา อาจจะเรียกได้ว่ามีเคราะห์ มากกว่ามีโชค โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2555 เป็นต้นมา การเงินของคุณค่อนข้างจะมีปัญหา คุณอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องที่ไปลงทุนอะไรใหม่ๆ หรือ ลูกอาจจะทำให้คุณต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างมาก

ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 นี้เป็นต้นไปประมาณ 2 ปีครึ่ง ใ้ระวังในเรื่องการทำเอกสารสัญญา อาจจะ使你ต้องเสียเงินเสียทอง หรือ เสียหายแบบไม่คาดคิด หรือ อาจจะถูกฟ้องร้องจนให้เสียทรัพย์สิน

เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะแนะนำก็คือ ห้ามค้าประกันใครเป็นอันขาด ห้ามให้ใครกู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงินคนอื่น ห้ามเล่นแชร์ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้คุณเสียทรัพย์สินได้

รวมแม้กระทั่งลูกน้องบริวารก็ควรระวังจับตาเป็นพิเศษ เพราะอาจทำให้เสียทรัพย์สินได้เหมือนกัน

คำถามที่สอง บุตร และ บริวาร จะเป็นอย่างไร (บุตรจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ จะเอาตัวรอดได้มั้ย ประกอบหน้าที่การงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่)

ดูจากพื้นชะตาเดิมของคุณ ลูกๆของคุณก็น่าจะไปได้ดีนะครับ เพราะดาวมีความเข้มแข็ง แต่อาจจะเป็นไปได้ว่า ช่วงนี้เขาอาจจะใช้เงินมาก ทำให้คุณต้องเสียเงินในการอุปถัมภ์อยู่บ้าง หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณไปลงทุนอะไรใหม่ๆที่อาจจะต้องใช้จ่ายเงินมาก หรือ ลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

แต่การบอกว่าลูกดีนั้น คือการพูดถึงโดยรวม กรณีที่มีลูกหลายคน บางคนอาจจะดี บางคนอาจจะไม่ดีก็ได้ ทางที่ดีก็ควรจะเอาดวงของลูกแต่ละคนมาดู จะได้ภาพที่ใกล้เคียงความจริงที่สุด

แต่ก็ถือว่า โดยรวมในเรื่องลูกของคุณไม่เสียครับ

คำถามที่สาม หากมีคำเตือน หรือคำแนะนำอื่นๆ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

สิ่งที่ผมจะเตือนก็คือ ให้ระวังในเรื่องสายตา โรคหัวใจ และให้ระวังในเรื่องโรคเบาหวาน หรือ โคลเลสเตอรอล และเรื่องเลือด และต่อมต่างๆ

และที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ นับตั้งแต่เดือนเกิดคือเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ให้ระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองให้มาก ระวังคนที่จะเข้ามาหลอกลวงทำให้เราเดือดร้อน ก็เข้าเกณฑ์ที่ผมห้ามไว้ข้างต้นนั่นแหละครับ

ก็ขอให้คุณบุญมาดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง ไม่โลภจนเกินเหตุเมื่อมีคนมาพูดจาจัดจ้านหรือหวานล่อม จนมองเห็นแต่ทางได้อย่างเดียว ไม่เห็นทางเสีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการถูกหลอกลวงทั้งสิ้น

ขอให้ระลึกเสมอ นะครับว่า ของที่ดีจนเกินเหตุ ไม่มาถึงหน้าบ้านง่ายๆครับ สิ่งดีๆต้องไปขวนขวายคืนรนต่อสู้ถึงจะได้มาครับ

หากมีคำถามอะไรเพิ่มเติม ก็ถามมาได้ครับ ขอให้โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณบุญมา ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มามีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณผู้ใช้นามว่า สถิติต่างค์ ครับ

